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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2565 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน ์ พรรคเศรษฐกจิไทย จ่อยุบพรรค เข้าเพื่อไทย 1 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ จ่อยุบพรรคเศรษฐกิจไทย “ธรรมนัส” ยกทมี ส.ส .ผนึก “เพื่อไทย” 3 
3 มติชนออนไลน์ ‘อุ๊งอิ๊ง’ เตรียมนำทัพ ‘เพ่ือไทย’ แถลงนำร่องยุทธศาสตร์แลนด์สไลด ์ 5 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ ‘นิโรธ’ เมินเพื่อไทยประกาศยุทธศาสตร์แลนดส์ไลด์ 9 ต.ค. เกทับ 

ให้รอดูที่เด็ด พปชร. 
6 

5 ไทยรัฐออนไลน ์ "วรชัย" เตือน อย่าสร้างเง่ือนไข ผู้มีอำนาจกลัวแพ้ ไม่ยอมให้เลือกตั้ง 7 
 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน ์ เลือกตั้งไปก็เท่านั้น... 8 
2 ผู้จัดการออนไลน ์ การเลือกต้ังในปี 2566 จะมหีรือไม ่ 10 
3 แนวหน้าออนไลน ์ อีกไม่นานจะมีการเลือกตั้ง? 14 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ ของเค้าแรง 16 
5 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป.จัดทัพพร้อมสู้สงครามครั้งใหม ่ 18 
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วันศุกร์ ที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 17.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู ้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 
และคณะ ตรวจเยี ่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการบรรยายสรุป  
การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
 ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เกี ่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร แห่งใหม่ โดยมี นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร  
ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมื องกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/region/299597 
 

กกต. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.กำแพงเพชร 
พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/region/299597
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วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง 
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี ้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี ่ยมศักดิ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือร่วมกับ
สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในแนวทาง  
การรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อย่างไม่เป็นทางการ) ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั่ วไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ตลอดทั้งการเผยแพร่
ออกอากาศให้สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส 
เที ่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
และ นางสาวสุรณี ผลทวี พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย  
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) 

และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
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วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับมอบเงินร่วมทำบุญงานถวายผ้า 
พระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 
เป็นจำนวนเงิน 11,000 บาท ณ ห้องเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รับมอบเงินร่วมทำบุญงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

จากผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
เผยแพร่: 7 ต.ค. 2565 15:01    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (7 ต.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมหารือกับสมาคมโทรทัศน์
ระบบดิจ ิท ัล (ประเทศไทย) และสมาคมผู ้ผลิตข่าวออนไลน์ เก ี ่ยวกับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปกรณีสภาครบวาระในปี 2566 เพื่อให้ร่วมกัน
การรายงานผลคะแนนเลือกตั ้งให้ประชาชนรับรู้ ด ้วยความถูกต้องและเป็นไปด้วยความรวดเร็วครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 นายแสวง กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทเรียนการรายงานคะแนนผิดพลาด ยอมรับว่า  
มีพรรคการเมืองเป็นจำนวนมาก และรายชื่อพรรคก็ใกล้เคียงกัน ทำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  
ซึ่งทำงานมาตลอดทั้งวัน เกิดความเหนื่อยล้า จึงเกิดความผิดพลาด โดยพบบัตรเขย่ง 39 หน่วย จาก 90,000 กว่าหน่วย 
ครั้งนี้จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ต้องเน้นความถูกต้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานก็ต้องการให้มีการตรวจสอบ  
ให้ถูกต้อง เพราะครั้งนี้มีเกือบแสนหน่วย โดยการรายงานผลในทุกครึ่งชั่วโมง ถือว่าไม่ช้า ซึ่งปีที่ผ่านมาที่รายงานข้ามวัน 
เพราะเกิดความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า เร็วขึ้นได้ แต่ต้องซักซ้อมกับทางเขตให้ดี ส่วนหน่วยเลือกตั้งนั้น 
จะต้องมีการสำรวจข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดจึงต้องจัดหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด  
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยอมรับว่า ขณะนี้ภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. มีผลบังคับใช้ก่อน 

กกต. หารือสื่อวางแนวทางรายงานผลเลือกตั้ง 66 
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 ขณะที่การรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ปี 2566 นั้น กกต. ได้ศึกษาปัญหาการรายงานผล 
การเลือกตั้งปี 2562 ที่มีความไม่เสถียร โดยได้ตั้งคณะทำงานศึกษาระบบการรายงานผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยเริ่มจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรายงานผลจากหน่วยเลือกตั้ง ครั้งนี้ คาดว่าน่าจะมี
ประมาณกว่าแสนหน่วย เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น โดยรายงานไปยังเขต เขตก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง  
ก่อนจะรายงานไปยังสำนักงาน กกต. จะแสดงคะแนนภาพรวมทั้ง 400 เขต 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า 
หลังปิดหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง จะเริ่มรายงานผลคะแนน และทุกๆ 30 นาที คะแนนจะรายงานมายัง กกต.กลาง 
ซึ่งจะมีจอแสดงผล สื่อมวลชนสามารถนำผลคะแนนไปรายงานได้ 
 ขณะที่ตัวแทนสื่อมวลชน ต้องการให้การรายงานผลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม้จะไม่ถึ งขั้น
รายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งอยากให้มีรายงานคะแนนในประมาณ 17.30 น.หลังจากปิดหีบแล้ว และจะต้องมีระบบ
สำรองป้องกันกรณีระบบรายงานผลล่ม เพื่อไม่ให้การรายงานคะแนนชะงัก 
 นายแสวง ให้สัมภาษณ์ถึงรายงานผลคะแนน ของ กกต. ในระเบียบกำหนดว่าต้องทำ ดังนั้น จึงอยากฟัง
ความเห็นของสื่อ เพราะสื่อจะเป็นผู้นำไปใช้ ทั้งนี้ เท่าที่รับฟังก็คือ มีความเห็นไม่ต่างกันที่อยากได้ความถูกต้องและ
รวดเร็ว โดยจะใช้การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ แต่ต้องถูกต้องเหมือนกับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ
ส่วนระบบที่ กกต. วางไว้ในการรายงานผลคะแนนมาที่ กกต.ส่วนกลางนั้น เมื่อหน่วยนับคะแนนเสร็จก็รายงานเข้าไป
ในระบบ โดยที่เขตจะเห็นคะแนนก่อน หากหน่วยใดรายงานคลาดเคลื่อนจะมีสัญญาณเตือนแจ้งออกมา แต่หาก
รายงานถูกต้อง คะแนนก็จะถูกส่งมายังส่วนกลางทันที 
 เมื่อถามว่า จะได้เห็นหน้าตาโปรแกรมรายงานผลการเลือกตั้งเมื่อใด นายแสวง กล่าวว่า ยังเป็นเพียงแค่
แนวคิดที่ กกต.ศึกษาเอาไว้ ซึ่งต้องมีความมั่นใจแล้วจึงนำเอาไปใช้ และต้องออกแบบระบบและบริหารจัดการให้ดี 
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วย 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9650000096408 
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 วันนี้ (7 ต.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมหารือกับสมาคมโทรทัศน์
ระบบดิจ ิท ัล (ประเทศไทย) และสมาคมผู ้ผลิตข่าวออนไลน์ เก ี ่ยวกับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปกรณีสภาครบวาระในปี 2566 เพื่อให้ร่วมกัน
การรายงานผลคะแนนเลือกตั ้งให้ประชาชนรับรู้ ด ้วยความถูกต้องและเป็นไปด้วยความรวดเร็วครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 นายแสวง กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทเรียนการรายงานคะแนนผิดพลาด ยอมรับว่า  
มีพรรคการเมืองเป็นจำนวนมาก และรายชื่อพรรคก็ใกล้เคียงกัน ทำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  
ซึ่งทำงานมาตลอดทั้งวัน เกิดความเหนื่อยล้า จึงเกิดความผิดพลาด โดยพบบัตรเขย่ง 39 หน่วย จาก 90,000 กว่าหน่วย 
ครั้งนี้จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ต้องเน้นความถูกต้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานก็ต้องการให้มีการตรวจสอบ  
ให้ถูกต้อง เพราะครั้งนี้มีเกือบแสนหน่วย โดยการรายงานผลในทุกครึ่งชั่วโมง ถือว่าไม่ช้า ซึ่งปีที่ผ่านมาที่รายงานข้ามวัน 
เพราะเกิดความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า เร็วขึ้นได้ แต่ต้องซักซ้อมกับทางเขตให้ดี ส่วนหน่วยเลือกตั้งนั้น 
จะต้องมีการสำรวจข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดจึงต้องจัดหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด 
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยอมรับว่า ขณะนี้ภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. มีผลบังคับใช้ก่อน 
 

กกต. หารือตัวแทนสื่อฯ วางแนวทางรายงานผล
เลือกตั้งปี 66 เพื่อความถูกต้อง-รวดเร็ว 
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 ขณะที่การรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ปี 2566 นั้น กกต. ได้ศึกษาปัญหาการรายงานผล 
การเลือกตั้งปี 2562 ที่มีความไม่เสถียร โดยได้ตั้งคณะทำงานศึกษาระบบการรายงานผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยเริ่มจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรายงานผลจากหน่วยเลือกตั้ง ครั้งนี้ คาดว่าน่าจะมี
ประมาณกว่าแสนหน่วย เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น โดยรายงานไปยังเขต เขตก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง  
ก่อนจะรายงานไปยังสำนักงาน กกต. จะแสดงคะแนนภาพรวมทั้ง 400 เขต 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า 
หลังปิดหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง จะเริ่มรายงานผลคะแนน และทุกๆ 30 นาที คะแนนจะรายงานมายัง กกต.กลาง 
ซึ่งจะมีจอแสดงผล สื่อมวลชนสามารถนำผลคะแนนไปรายงานได้ 
 ขณะที่ตัวแทนสื่อมวลชน ต้องการให้การรายงานผลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม้จะไม่ถึงขั้น
รายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งอยากให้มีรายงานคะแนนในประมาณ 17.30 น.หลังจากปิดหีบแล้ว และจะต้องมีระบบ
สำรองป้องกันกรณีระบบรายงานผลล่ม เพื่อไม่ให้การรายงานคะแนนชะงัก 
 นายแสวง ให้สัมภาษณ์ถึงรายงานผลคะแนน ของ กกต. ในระเบียบกำหนดว่าต้องทำ ดังนั้น จึงอยากฟัง
ความเห็นของสื่อ เพราะสื่อจะเป็นผู้นำไปใช้ ทั้งนี้ เท่าที่รับฟังก็คือ มีความเห็นไม่ต่างกันที่อยากได้ความถูกต้องและ
รวดเร็ว โดยจะใช้การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ แต่ต้องถูกต้องเหมือนกับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ
ส่วนระบบที่ กกต. วางไว้ในการรายงานผลคะแนนมาที่ กกต.ส่วนกลางนั้น เมื่อหน่วยนับคะแนนเสร็จก็รายงานเข้าไป
ในระบบ โดยที่เขตจะเห็นคะแนนก่อน หากหน่วยใดรายงานคลาดเคลื่อนจะมีสัญญาณเตือนแจ้งออกมา แต่หาก
รายงานถูกต้อง คะแนนก็จะถูกส่งมายังส่วนกลางทันที 
 เมื่อถามว่า จะได้เห็นหน้าตาโปรแกรมรายงานผลการเลือกตั้งเมื่อใด นายแสวง กล่าวว่า ยังเป็นเพียงแค่
แนวคิดที่ กกต.ศึกษาเอาไว้ ซึ่งต้องมีความมั่นใจแล้วจึงนำเอาไปใช้ และต้องออกแบบระบบและบริหารจัดการให้ดี 
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/news/politics/378888893 
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เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื ่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 ต.ค. ที ่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมหารือกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิต
ข่าวออนไลน์ เกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับ  
การเลือกตั้งทั่วไปกรณีสภาครบวาระในปี 2566 เพื่อให้สื ่อมวลชน รายงานผลคะแนนเลือกตั้งให้ประชาชนรับรู้  
ด้วยความถูกต้องและเป็นไปด้วยความรวดเร็วครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สำหรับภาพรวมการประชุม ตัวแทน
สื่อมวลชน ต้องการให้ กกต. รายงานผลเลือกตั้งด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง อยากให้มีรายงานคะแนนประมาณ 17.30 น. 
หลังจากปิดหีบและต้องมีระบบสำรองป้องกันกรณีระบบรายงานผลล่ม เพื่อไม่ให้การรายงานคะแนนชะงัก 
 ขณะที่ นายแสวง ชี้แจงว่า กกต. ได้ศึกษาปัญหาการรายงานผลการเลือกตั้งปี 2562 ที่มีความไม่เสถียร 
โดยได้ต้ังคณะทำงานศึกษาระบบการรายงานผลการเลือกตั้งและเตรียมนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ โดยเริ่มจากกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้งรายงานผลจากหน่วยเลือกตั้งไปที่เขต ก่อนรายงานไปที่สำนักงาน กกต.กลางเพื่อแสดงคะแนน
ภาพรวมทั้ง 400 เขต 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดย กกต. ตั้งเป้า หลังปิดหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง จะเริ่มรายงาน 
ผลคะแนน และทุกๆ 30 นาที คะแนนจะรายงานมาที่ กกต.กลาง ซึ่งมีจอแสดงผล สื่อมวลชนสามารถนำผลคะแนน 
ไปรายงานได้ โดย กกต. มีแนวคิดออกแบบโปรแกรมรายงานผลคะแนนเลือกตั้งหลักการคือหากหน่วยใดรายงาน
คลาดเคลื่อนจะมีสัญญาณเตือนก่อนคะแนนส่งเข้าส่วนกลางแต่หากรายงานถูกต้อง คะแนนจะถูกส่งเข้าส่วนกลางทันที
และต้องออกแบบระบบบริหารจัดการให้ดี เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ ยนไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และเพิ่มหน่วย
เลือกตั้งเกือบแสนหน่วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/1554229/ 

กกต. ฟิตถกตัวแทนสื่อเตรียมพร้อมรายงานผลเลือกตั้งปี 66 

https://www.dailynews.co.th/news/1554229/
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เผยแพร่  :  7 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 15.22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมหารือกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เกี่ยวกับการรายงาน  
ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปกรณีสภาครบวาระ  
ในปี 2566 เพื ่อให้ร่วมกันการรายงานผลคะแนนเลือกตั ้งให้ประชาชนรับรู ้ด้วยความถูกต้องและเป็นไปด้วย  
ความรวดเร็วครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 นายแสวง กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทเรียนการรายงานคะแนนผิดพลาด ยอมรับว่า  
มีพรรคการเมืองเป็นจำนวนมาก และรายชื่อพรรคก็ใกล้เคียงกัน ทำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  
ซึ่งทำงานมาตลอดทั้งวัน เกิดความเหนื่อยล้า จึงเกิดความผิดพลาด โดยพบบัตรเขย่ง 39 หน่วย จาก 90,000 กว่าหน่วย 
ครั้งนี้จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ต้องเน้นความถูกต้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานก็ต้องการให้มีการตรวจสอบ  
ให้ถูกต้อง เพราะครั้งนี้มีเกือบแสนหน่วย โดยการรายงานผลในทุกครึ่งชั่วโมง ถือว่าไม่ช้า ซึ่งปีที่ผ่านมาที่รายงานข้ามวัน 
เพราะเกิดความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า เร็วขึ้นได้ แต่ต้องซักซ้อมกับทางเขตให้ดี ส่วนหน่วยเลือกตั้งนั้น 
จะต้องมีการสำรวจข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดจึงต้องจัดหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด  
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยอมรับว่า ขณะนี้ภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. มีผลบังคับใช้ก่อน 

กกต. หารือสื่อรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. ปี66
รองรับบัตร 2 ใบ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 ขณะที่การรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ปี 2566 นั้น กกต. ได้ศึกษาปัญหาการรายงานผล 
การเลือกตั้งปี 2562 ที่มีความไม่เสถียร โดยได้ตั้งคณะทำงานศึกษาระบบการรายงานผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยเริ่มจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรายงานผลจากหน่วยเลือกตั้ง ครั้งนี้ คาดว่าน่าจะมี
ประมาณกว่าแสนหน่วย เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น โดยรายงานไปยังเขต เขตก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง  
ก่อนจะรายงานไปยังสำนักงาน กกต. จะแสดงคะแนนภาพรวมทั้ง 400 เขต 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า 
หลังปิดหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง จะเริ่มรายงานผลคะแนน และทุกๆ 30 นาที คะแนนจะรายงานมายัง กกต.กลาง 
ซึ่งจะมีจอแสดงผล สื่อมวลชนสามารถนำผลคะแนนไปรายงานได้ 
 ขณะที่ตัวแทนสื่อมวลชน ต้องการให้การรายงานผลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้ อง แม้จะไม่ถึงขั้น
รายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งอยากให้มีรายงานคะแนนในประมาณ 17.30 น.หลังจากปิดหีบแล้ว และจะต้องมีระบบ
สำรองป้องกันกรณีระบบรายงานผลล่ม เพื่อไม่ให้การรายงานคะแนนชะงัก 
 นายแสวง ให้สัมภาษณ์ถึงรายงานผลคะแนน ของ กกต. ในระเบียบกำหนดว่าต้องทำ ดังนั้น จึงอยากฟัง
ความเห็นของสื่อ เพราะสื่อจะเป็นผู้นำไปใช้ ทั้งนี้ เท่าที่รับฟังก็คือ มีความเห็นไม่ต่างกันที่อยากได้ความถูกต้องและ
รวดเร็ว โดยจะใช้การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ แต่ต้องถูกต้องเหมือนกับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ
ส่วนระบบที่ กกต. วางไว้ในการรายงานผลคะแนนมาที่ กกต.ส่วนกลางนั้น เมื่อหน่วยนับคะแนนเสร็จก็รายงานเข้าไป
ในระบบ โดยที่เขตจะเห็นคะแนนก่อน หากหน่วยใดรายงานคลาดเคลื่อนจะมีสัญญาณเตือนแจ้งออกมา แต่หาก
รายงานถูกต้อง คะแนนก็จะถูกส่งมายังส่วนกลางทันที 
 เมื่อถามว่า จะได้เห็นหน้าตาโปรแกรมรายงานผลการเลือกตั้งเมื่อใด นายแสวง กล่าวว่า ยังเป็นเพียงแค่
แนวคิดที่ กกต.ศึกษาเอาไว้ ซึ่งต้องมีความมั่นใจแล้วจึงนำเอาไปใช้ และต้องออกแบบระบบและบริหารจัดการให้ดี 
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/685059 
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เผยแพร่  :  7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมหารือกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เกี่ยวกับการรายงาน  
ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้ งทั่วไปกรณีสภาครบวาระ 
ในปี 2566 เพื ่อให้ร่วมกันการรายงานผลคะแนนเลือกตั ้งให้ประชาชนรับรู ้ด้วยความถูกต้องและเป็นไปด้วย  
ความรวดเร็วครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 นายแสวง กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทเรียนการรายงานคะแนนผิดพลาด ยอมรับว่า  
มีพรรคการเมืองเป็นจำนวนมาก และรายชื่อพรรคก็ใกล้เคียงกัน ทำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  
ซึ่งทำงานมาตลอดทั้งวัน เกิดความเหนื่อยล้า จึงเกิดความผิดพลาด โดยพบบัตรเขย่ง 39 หน่วย จาก 90,000 กว่าหน่วย 
ครั้งนี้จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ต้องเน้นความถูกต้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานก็ต้องการให้มีการตรวจสอบ  
ให้ถูกต้อง เพราะครั้งนี้มีเกือบแสนหน่วย โดยการรายงานผลในทุกครึ่งชั่วโมง ถือว่าไม่ช้า ซึ่งปีที่ผ่านมาที่รายงานข้ามวัน 
เพราะเกิดความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า เร็วขึ้นได้ แต่ต้องซักซ้อมกับทางเขตให้ดี ส่วนหน่วยเลือกตั้งนั้น 
จะต้องมีการสำรวจข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดจึงต้องจัดหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด  
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยอมรับว่า ขณะนี้ภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. มีผลบังคับใช้ก่อน 

กกต. หารือตัวแทนสื่อ วางแนวทางรายงานผลเลือกตั้ง 
ส.ส.ปี’66 หวังถูกต้อง รวดเร็ว 
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 ขณะที่การรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ปี 2566 นั้น กกต. ได้ศึกษาปัญหาการรายงานผล 
การเลือกตั้งปี 2562 ที่มีความไม่เสถียร โดยได้ตั้งคณะทำงานศึกษาระบบการรายงานผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยเริ่มจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรายงานผลจากหน่วยเลือกตั้ง ครั้งนี้ คาดว่าน่าจะมี
ประมาณกว่าแสนหน่วย เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น โดยรายงานไปยังเขต เขตก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง  
ก่อนจะรายงานไปยังสำนักงาน กกต. จะแสดงคะแนนภาพรวมทั้ง 400 เขต 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า 
หลังปิดหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง จะเริ่มรายงานผลคะแนน และทุกๆ 30 นาที คะแนนจะรายงานมายัง กกต.กลาง 
ซึ่งจะมีจอแสดงผล สื่อมวลชนสามารถนำผลคะแนนไปรายงานได้ 
 ขณะที่ตัวแทนสื่อมวลชน ต้องการให้การรายงานผลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม้จะไม่ถึ งขั้น
รายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งอยากให้มีรายงานคะแนนในประมาณ 17.30 น.หลังจากปิดหีบแล้ว และจะต้องมีระบบ
สำรองป้องกันกรณีระบบรายงานผลล่ม เพื่อไม่ให้การรายงานคะแนนชะงัก 
 นายแสวง ให้สัมภาษณ์ถึงรายงานผลคะแนน ของ กกต. ในระเบียบกำหนดว่าต้องทำ ดังนั้น จึงอยากฟัง
ความเห็นของสื่อ เพราะสื่อจะเป็นผู้นำไปใช้ ทั้งนี้ เท่าที่รับฟังก็คือ มีความเห็นไม่ต่างกันที่อยากได้ความถูกต้องและ
รวดเร็ว โดยจะใช้การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ แต่ต้องถูกต้องเหมือนกับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ
ส่วนระบบที่ กกต. วางไว้ในการรายงานผลคะแนนมาที่ กกต.ส่วนกลางนั้น เมื่อหน่วยนับคะแนนเสร็จก็รายงานเข้าไป
ในระบบ โดยที่เขตจะเห็นคะแนนก่อน หากหน่วยใดรายงานคลาดเคลื่อนจะมีสัญญาณเตือนแจ้งออกมา แต่หาก
รายงานถูกต้อง คะแนนก็จะถูกส่งมายังส่วนกลางทันที 
 เมื่อถามว่า จะได้เห็นหน้าตาโปรแกรมรายงานผลการเลือกตั้งเมื่อใด นายแสวง กล่าวว่า ยังเป็นเพียงแค่
แนวคิดที่ กกต.ศึกษาเอาไว้ ซึ่งต้องมีความมั่นใจแล้วจึงนำเอาไปใช้ และต้องออกแบบระบบและบริหารจัดการให้ดี 
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบและเพิม่หน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3605306 
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เผยแพร่  :  7 ต.ค. 2565 18:21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กกต. ย้ำพร้อมรายงานผลคะแนนการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร (อย่างไม่เป็นทางการ)  
ในการเลือกตั้ง 66 ที่คาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า โดยยืนยันกับผู้แทนสื่อมวลชน จากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
(ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ว่า กกต.พร้อมจัดทำระบบรายงานผลรวดเร็ว แต่ต้องถูกต้อง เพื่อให้
สื่อมวลชนสามารถนำข้อมูลไปรายงานผลให้สาธารณชนอย่างทั่วถึง ทางด้านสื่อเสนอ กกต.  เพิ่มรายงานผลเรียลไทม์
จากหน่วยเลือกต้ังด้วย เพื่อความโปร่งใส 
 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปิดเผยว่า กกต.กำลังเริ่มแผนจัดทำระบบ 
การรายงานผลการเลือกตั ้งครั ้งต่อไป (เลือกตั ้ง 2566) โดยได้หารือกับผู ้แทนสื ่อมวลชนจากสมาคมโทรทัศน์  
ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เพื ่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงนำบทเรียน  
ความผิดพลาดจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ทั้งจากปัญหาเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูลการรายงานผล ความเหนื่อยล้า
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน การมีจำนวนพรรคการเมืองถึง 81 พรรค มีการนับคะแนนพลาดจากบัตรเขย่ง 
หรือการนับคะแนนที่มีผู้มาใช้สิทธิ์กับตัวเลขบัตรที่ถูกใช้ไม่ตรงกัน 
 “ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นจะนำมาปรับใช้ เพื่อให้การรายงานผลไม่สะดุด เป็นอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า กกต.ถูกวิพากษ์วิจารณ์ จนไม่มีอะไรจะเสีย ครั้งนี้จึงต้องนำบทเรียนทั้งหมด
พิจารณาแก้ไข เพื่อให้รายงานผลการเลือกต้ังถูกต้องที่สุด” เลขาธิการ กกต.กล่าว 
 
 

กกต. หารือผู้แทนสื่อ ทำแผนรายงานผลเลือกตั้ง 66 
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 สำหรับจำนวนหน่วยเลือกตั้งครั้งนี้ จะมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คาดว่ามีมากกว่า 94,000 หน่วย 
หรือเกือบแสนหน่วยเลือกตั้ง เพราะมีประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น หากการนับคะแนนดำเนินการไปถึงประมาณ 
94 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนจะประกาศผลอย่างไม่เป็น
ทางการต่อไป ที่คาดว่าอาจใช้เวลา 3-5 วัน 
 จากจำนวนเกือบแสนหน่วย ในจำนวน 400 เขต 77 จังหวัดนี้ ตั้งเป้าว่าหลังปิดหน่วยประมาณ 30 นาที 
ถึง 1 ชั่วโมง จะเริ่มรายงานผลคะแนน และทุก 30 นาที คะแนนจะรายงานมายัง กกต.กลาง ซึ่งจะมีจอแสดงผล 
ที่สื่อมวลชนสามารถไปรายงานต่อผู้ชมได้ เพราะทั้งหมดที่ กกต.รายงานนั้น ก็เพื่อให้สื่ อสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้
เต็มที่ 
 ในส่วนขั้นตอนการนับและรายงานคะแนนการเลือกตั้ง ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 อธิบายว่า ระบบการรายงานผลการเลือกตั้ง ที่เตรียมไว้
เบื้องต้น คือเมื่อปิดหีบเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ กกต.ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนน จากนั้นจะส่งผลการนับคะแนน
ไปยัง กกต.เขต เพื่อตรวจสอบผลการนับคะแนนกับฐานข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนผู้มีสิทธิ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ จำนวน
บัตรเสีย เป็นต้น เมื่อข้อมูลตรงกัน ก็จะส่งผลการนับคะแนนมายังสำนักงาน กกต.จังหวัด และส่งต่อมายัง กกต.
ส่วนกลางที่ กทม.เพ่ือรายงานผลต่อสาธารณชน 
 ทางด้านผู้แทนสื่อมวลชนได้เสนอให้ กกต.พิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการรายงานการนับคะแนน  
แบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ขั้นตอนการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งกว่า 9 หมื่นหน่วย เพื่อย้ำให้เห็นถึงความโปร่งใส 
ในกระบวนการนับคะแนนตั้งแต่คูหาเลือกต้ัง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2521091 
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8 ตุลาคม 2565 เวลา 0:01 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมหารือกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เกี่ยวกับการรายงาน  
ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้ งทั่วไปกรณีสภาครบวาระ 
ในปี 2566 เพื ่อให้ร่วมกันการรายงานผลคะแนนเลือกตั ้งให้ประชาชนรับรู ้ด้วยความถูกต้องและเป็นไปด้วย  
ความรวดเร็วครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 นายแสวง กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทเรียนการรายงานคะแนนผิดพลาด ยอมรับว่า  
มีพรรคการเมืองเป็นจำนวนมาก และรายชื่อพรรคก็ใกล้เคียงกัน ทำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  
ซึ่งทำงานมาตลอดทั้งวัน เกิดความเหนื่อยล้า จึงเกิดความผิดพลาด โดยพบบัตรเขย่ง 39 หน่วย จาก 90,000 กว่าหน่วย 
ครั้งนี้จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ต้องเน้นความถูกต้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานก็ต้องการให้มีการตรวจสอบ  
ให้ถูกต้อง เพราะครั้งนี้มีเกือบแสนหน่วย โดยการรายงานผลในทุกครึ่งชั่วโมง ถือว่าไม่ช้า ซึ่งปีที่ผ่านมาที่รายงานข้ามวัน 
เพราะเกิดความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า เร็วขึ้นได้ แต่ต้องซักซ้อมกับทางเขตให้ดี ส่วนหน่วยเลือกตั้งนั้น 
จะต้องมีการสำรวจข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดจึงต้องจัดหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด  
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยอมรับว่า ขณะนี้ภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. มีผลบังคับใช้ก่อน 
 

กกต. หารือตัวแทนสื่อ วางแนวทางรายงานผลเลือกตั้ง ส.ส. 
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 ขณะที่การรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ปี 2566 นั้น กกต. ได้ศึกษาปัญหาการรายงานผล 
การเลือกตั้งปี 2562 ที่มีความไม่เสถียร โดยได้ตั้งคณะทำงานศึกษาระบบการรายงานผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยเริ่มจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรายงานผลจากหน่วยเลือกตั้ง ครั้งนี้ คาดว่าน่าจะมี
ประมาณกว่าแสนหน่วย เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น โดยรายงานไปยังเขต เขตก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง  
ก่อนจะรายงานไปยังสำนักงาน กกต. จะแสดงคะแนนภาพรวมทั้ง 400 เขต 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า 
หลังปิดหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง จะเริ่มรายงานผลคะแนน และทุกๆ 30 นาที คะแนนจะรายงานมายัง กกต.กลาง 
ซึ่งจะมีจอแสดงผล สื่อมวลชนสามารถนำผลคะแนนไปรายงานได้ 
 ขณะที่ตัวแทนสื่อมวลชน ต้องการให้การรายงานผลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม้จะไม่ถึ งขั้น
รายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งอยากให้มีรายงานคะแนนในประมาณ 17.30 น.หลังจากปิดหีบแล้ว และจะต้องมีระบบ
สำรองป้องกันกรณีระบบรายงานผลล่ม เพื่อไม่ให้การรายงานคะแนนชะงัก 
 นายแสวง ให้สัมภาษณ์ถึงรายงานผลคะแนน ของ กกต. ในระเบียบกำหนดว่าต้องทำ ดังนั้น จึงอยากฟัง
ความเห็นของสื่อ เพราะสื่อจะเป็นผู้นำไปใช้ ทั้งนี้ เท่าที่รับฟังก็คือ มีความเห็นไม่ต่างกันที่อยากได้ความถูกต้องและ
รวดเร็ว โดยจะใช้การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ แต่ต้องถูกต้องเหมือนกับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ
ส่วนระบบที่ กกต. วางไว้ในการรายงานผลคะแนนมาที่ กกต.ส่วนกลางนั้น เมื่อหน่วยนับคะแนนเสร็จก็รายงานเข้าไป
ในระบบ โดยที่เขตจะเห็นคะแนนก่อน หากหน่วยใดรายงานคลาดเคลื่อนจะมีสัญญาณเตือนแจ้งออกมา แต่หาก
รายงานถูกต้อง คะแนนก็จะถูกส่งมายังส่วนกลางทันที 
 เมื่อถามว่า จะได้เห็นหน้าตาโปรแกรมรายงานผลการเลือกตั้งเมื่อใด นายแสวง กล่าวว่า ยังเป็นเพียงแค่
แนวคิดที่ กกต.ศึกษาเอาไว้ ซึ่งต้องมีความมั่นใจแล้วจึงนำเอาไปใช้ และต้องออกแบบระบบและบริหารจัดการให้ดี 
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบและเพิม่หน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/one-newspaper/238131/ 
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7 ต.ค. 2565  16:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมหารือกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปกรณีสภาครบวาระในปี 2566 เพื่อให้ร่วมกัน
การรายงานผลคะแนนเลือกตั ้งให้ประชาชนรับรู ้ด้วยความถูกต้องและเป็นไปด้วยความรวดเร็วครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 นายแสวง กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทเรียนการรายงานคะแนนผิดพลาด ยอมรับว่ามี  
พรรคการเมืองจำนวนมาก และรายชื่อพรรคก็ใกล้เคียงกัน ทำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งทำงานมาตลอดทั้ง
วันเกิดความเหนื่อยล้า จึงเกิดความผิดพลาด โดยพบบัตรเขย่ง 39 หน่วยจาก 90,000 กว่าหน่วย ครั้งนี้จึงไม่อยากให้
เกิดขึ้นอีก 
 ขณะเดียวกัน สำนักงานก็ต้องการให้มีการตรวจสอบให้ความถูกต้อง เพราะครั้งนี้มีเกือบแสนหน่วย  
โดยการรายงานผลในทุกครึ่งชั่วโมง ถือว่าไม่ช้า ปีที่ผ่านมาที่รายงานข้ามวัน เพราะเกิดความผิดพลาด  อย่างไรก็ตาม 
ยอมรับว่าเร็วขึ้นได้ แต่ต้องซักซ้อมกับทางเขตให้ดี ส่วนหน่วยเลือกตั้งนั้น จะต้องมีการสำรวจข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
เพราะที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องจัดหน่วยเพิ่มขึ้นเพ่ือลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ยอมรับว่า
ขณะนี้ภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
มีผลบังคับใช้ก่อน 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_7305315 

กกต. คุยสื่อ เรื่องรายงานผลเลือกตั้งปี 66 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7305315
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พรรคเศรษฐกิจไทย จ่อยุบพรรค เข้าเพื่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จับตาการประชุมพรรคเศรษฐกิจไทย จันทร์ที่ 10 ต.ค. 2565 ส่อยุบพรรค ขนส.ส. 15-16 คนเข้าร่วมพรรคเพื่อไทย 
หลังสายตรงจากคนแดนไกลจัด 2 โควต้าปาร์ตี้ลิส วางบทบาทชนภูมิใจไทยในทุกสนามเลือกตั้ง 
 สนามการเลือกตั้ง หลังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผ่านมติคำวินิฉัย 6 
ต่อ3 ศาลรัฐธรรมนูญ ปมวาระการดำรงตำแหน่งนายก 8 ปี ทำให้สนามการเมืองมีการขยับกันคึกคัก รับแนวโน้มการ
เลือกตั้ง ที่อาจจะเกิดขึ้นก่อน 23 มี.ค.2566 หรือ นายกฯประยุทธ์ ตัดสินใจลากยาวจนครบวาระรัฐบาล  
 วันจันทร์ที่ 10 ต.ค.2565  พรรคเศรษฐกิจไทยมีวาระการประชุมใหญ่ ตัดสินใจครั้งสำคัญ ซึ่งก่อนนี้ นาย
บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.)ได้พูดถึงการดำเนินการทาง
การเมืองของพรรค มี 3 แนวทาง ศท.ยังสามารถขับเคลื่อนไปต่อ และหากจะกลับไปอยู่กั บพรรคพลังประชารัฐ ต้อง
พิจารณาเงื่อนไขหลายอย่าง ที่สำคัญหากยังมีการสนับสนุน"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหมคงไม่สามารถกลับไปได้ เพราะหากจะชูให้เป็นแคนดิเดตนายกฯจะเหลือเวลาทำงานแค่ปี 2568 ซึ่งรัฐบาลจะอยู่
ไม่ครบเทอม ส่วนจะไปอยู่กับ"พรรคเพื่อไทย"หรือไม่ ต้องมีการพูดคุยกัน ดังนั้น ขอให้รอดูการประชุมว่าจะมีความเห็น
ออกมาในแนวทางใด 
 อย่างไรก็ตาม "วงใน" ล่าสุด เผยท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทย อาจจะมีการยุบพรรคและนำส.ส.ในสังกัด
ย้ายไปร่วมกับพรรคเพื่อไทย หลังจากที่แกนนำคนสำคัญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้มีสายตรงไป
ที่"คนแดนไกล" เจรจาต่อรองกันลงตัว โดยเพื่อไทย จะให้โควต้าปาร์ตี้ลิสต์ หรือ ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อในลำดับต้นๆ 
2 ที่นั่ง และให้ร.อ.ธรรมนัส เป็นแม่ทัพในการวางตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อแข่งขันกับพรรคภูมิใจไทย ในทุกเขต
เลือกตั้ง โดยเฉพาะภาคใต้และอีสานใต้  
 สำหรับร.อ.ธรรมนัส ถือเป็นคนเก่า เคยทำงานร่วมกับ"คนแดนไกล" มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 
2542 ลงสมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคครั้งแรกในปี 2557 แต่การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นโมฆะ ต่อมาในปี 
2561 ร.อ.ธรรมนัสได้เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นส.ส.จังหวัดพะเยา เขตที่ 1 และขึ้น เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐในปี2564 ถือเป็นขุนพลในปีกของพี่ใหญ่ 
3 ป. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค  
 ร.อ.ธรรมนัสได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ ปี 2562 ก่อนที่จะถูกพล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีปรับออกจากตำแหน่งในการปรับครม.ในปี 2564  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งกันภายในพรรคและเป็นชนวนเหตุให้ถูกขับออกจากพรรคในเวลาต่อมา หลังจากนั้น ร.อ.
ธรรมนัส ได้นำ 18 ส.ส.ในสังกัดย้ายมาเข้าพรรคเศรษฐกิจไทย  เมื่อ 20  ม.ค.2565 และได้รับการโหวตให้เป็นหัวหน้า
พรรค เมื่อ 10 มิถุนายน ปี 2565 
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 สำหรับส.ส.ในสังกัด ที่จะย้ายค่าย ตามร.อ.ธรรมนัสมาเข้าเป็นครอบครัวพรรคเพื่อไทย คาดว่ามีจำนวน 
15-16 คน คือ 1 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 2 นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร 3 นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.
นครราชสีมา 4.นายสถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.นายจีรเดช ศรีวิราช 
ส.ส.พะเยา 7.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 8.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน  
 9 นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง 10 พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 11  น.ส.จอมขวัญ 
กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 12 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา 13 .นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก 
14 .นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก 15.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 16.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 
ส่วนอีก 2 คน นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต และนายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 คาดว่า
จะไม่ตามมาด้วยหลังมีข่าวไปใกล้ชิดกับทางภูมิใจไทยมากกว่า 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politics/domestic/1693 
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จ่อยุบพรรคเศรษฐกิจไทย “ธรรมนัส”ยกทีมส.ส.ผนึก“เพื่อไทย” 
07 ต.ค. 2565 เวลา 19:13 น. 2.1k 
 
 
 
 
 
 
 
 
จับตาประชุมพรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี “ธรรมนัส พรหมเผ่า”เป็นหัวหน้า 10 ต.ค.นี้ ส่อ “ยุบพรรค” ขนส.ส.15 -16 
คน ผนึกพรรคเพื่อไทย หลังสายตรงจาก “คนแดนไกล” จัดให้ 2 โควตาส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พร้อมวางบทบาทชน 
“ภูมิใจไทย”ในทุกสนามเลือกตั้ง 
 วันนี้ (7 ต.ค.65)  เว็บไซต์ “โพสต์ทูเดย์” ได้รายงานว่า สนามการเลือกตั้ง หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผ่านมติคำวินิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  6 ต่อ 3 ปมวาระการดำรงตำแหน่ง “นายกฯ 8 
ปี” ทำให้สนามการเมืองความเคลื่อนไหวคึกคัก รับแนวโน้มการเลือกตั้ง ที่อาจจะเกิดการยุบสภาขึ้นก่ อนครบวาระ
รัฐบาล 23 มี.ค.2566 หรือ นายกฯประยุทธ์ อาจตัดสินใจลากยาวจนครบวาระรัฐบาล  
 โดยในวันจันทร์ที่ 10 ต.ค.2565  พรรคเศรษฐกิจไทย มีวาระการประชุมใหญ่ ตัดสินใจครั้งสำคัญ ซึ่งก่อน
นี้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท .) ได้ออกมาระบุถึงการ
ดำเนินการทางการเมืองของพรรค มี 3 แนวทาง คือ  1.พรรคเศรษฐกิจไทย ยังสามารถขับเคลื่อนไปต่อ  
 2.หากจะกลับไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ ก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขหลายอย่าง ที่สำคัญหากยังมีการ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เราคงไม่สามารถกลับไปได้ เพราะหากจะชูให้เป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรี ก็เหลือเวลาทำงานแค่ปี 2568 ซึ่งไม่ครบเทอม  
 3.ส่วนจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทย ก็ต้องมีการพูดคุยกัน ดังนั้น ขอให้รอดูการประชุมว่าจะมีความเห็น
ออกมาในแนวทางใด 
 อย่างไรก็ตาม "แหล่งข่าววงใน" เปิดเผยท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทย ว่า อาจจะมีการ “ยุบพรรค” และนำ
ส.ส.ในสังกัดย้ายไปร่วมกับ “พรรคเพื่อไทย” หลังจากที่แกนนำคนสำคัญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะหัวหน้าพรรค 
ได้ต่อสายตรงไปที่ "คนแดนไกล" เจรจาต่อรองกันลงตัว  
 โดยเพื่อไทย จะให้โควต้าปาร์ตี้ลิสต์ หรือ ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อในลำดับต้นๆ 2 ที่นั่ง และ ให้ ร.อ.
ธรรมนัส เป็น “แม่ทัพ” ในการวางตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ที่ต้องแข่งขันกับ “พรรคภูมิใจไทย” โดยเฉพาะ
ภาคอีสานใต้ และ ภาคใต้  
 สำหรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ถือเป็นคนเก่า เคยทำงานร่วมกับ "คนแดนไกล" มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรัก
ไทย เมื่อปี 2542 ลงสมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคครั้งแรก ในปี 2557 แต่การเลือกต้ังในครั้งนั้นเป็นโมฆะ  
ต่อมาในปี 2561 ร.อ.ธรรมนัส ได้เข้าร่วมกับ “พรรคพลังประชารัฐ” ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์
ภาคเหนือ ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.จังหวัดพะเยา เขตที่ 1 และขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ในปี 2564 ถือ
เป็นขุนพลในปีกของพ่ีใหญ่ 3 ป. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค  
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 ร.อ.ธรรมนัส ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ ปี 2562 ก่อนที่จะถูก พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีปรับออกจากตำแหน่งในการปรับครม.ในปี 2564  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งกันภายในพรรค และเป็นชนวนเหตุให้ถูกขับออกจากพรรคในเวลาต่อมา  
 หลังจากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้นำ 18 ส.ส.ในสังกัดย้ายมาเข้าพรรคเศรษฐกิจไทย  เมื่อ 20  ม.ค.2565 และ
ได้รับการโหวตให้เป็นหัวหน้าพรรค เมื่อ 10 มิ.ย. 2565 
 สำหรับส.ส.ในสังกัด ที่จะย้ายค่าย ตาม ร.อ.ธรรมนัส มาเข้าเป็น “ครอบครัวเพื่อไทย” คาดว่ามีจำนวน 
15-16 คน ประกอบด้วย 
 1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 2.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร 3.นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.
นครราชสีมา 4.นายสถิระ เผือกประพันธ์ุ ส.ส.ชลบุรี 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.นายจีรเดช ศรีวิราช 
ส.ส.พะเยา 7.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 8.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน  
 9.นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง 10.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 11. น.ส.จอมขวัญ กลับ
บ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 12.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา 13.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก 14 .
นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก 15.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 16.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 
ส่วนอีก 2 คน นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 6 และนายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 คาด
ว่าจะไม่ตามมาด้วยหลังมีข่าวไปใกล้ชิดกับทางพรรคภูมิใจไทยมากกว่า 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/politics/543127 
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‘อุ๊งอิ๊ง’ เตรียมนำทัพ ‘เพื่อไทย’ แถลงนำร่องยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ 
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 - 09:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พรรคเพื่อไทย (พท.) เตรียมนำร่องแถลงยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์วันที่ 9 ตุลาคมนี้ โดย
มีผู ้บริหารพรรค อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค พท. และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธาน
คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการนโยบายด้านยุทธศาสตร์
พรรค พท. แถลงว่า การชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ จะเป็นก้าวแรกของการทวงคืนประชาธิปไตยให้กับฝ่ายประชาชน 
พรรค พท.ตั้งเป้าคว้าชัยชนะเกินครึ่งของสภา คือ 250 เสียง เพื่อเป็นหลักประกันในการอาสาเป็นแกนนำจัดตัง้รัฐบาล 
 นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ขอให้ประชาชนไว้วางไว้ใจพรรค พท.ว่าจะทวงคืนอำนาจประชาชนกลับคืนมา
ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ปัจจัยเพื่อชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ ดังนี้ 1.เสนอผู้แทนราษฎรที่ใกล้ชิดประชาชน ตอนนี้เริ่มทยอย
เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. คัดเลือกแล้วว่าเข้าถึงพื้นที่ เข้าใจประชาชน และตลอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลัง
ประชาชน มาจนถึงพรรค พท. ได้จำนวนผู้แทนมากที่สุด 2.เสนอนโยบายที่สร้างความหวัง ชี้ทางออกพ้นวิกฤต มุ่งสู่
แลนด์สไลด์ และ 3.มีผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี 3 ท่าน เพื่อแสดงความพร้อมในการนำพาประเทศ บริหารตาม
ทิศทางนโยบาย 
 นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพรรค พท. เราได้ทำงาน รับฟัง และระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ในสภาวการณ์นี้เสมือนเข้าสู่การเลือกต้ังในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00-
11.30 น. ห้อง ThinkLab จะมีการประกาศนโยบายมุ่งสู่แลนด์สไลด์ในชุดแรก มีผู้นำเสนอประกอบด้วย ตน, น.ส.แพ
ทองธาร ชินวัตร ประธานคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม , นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค, 
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานด้านการขจัดปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำ, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส.พรรค นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค และ
คณะทำงานด้านยกเครื่องเศรษฐกิจ และ น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค และประธานคณะทำงานด้าน
การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 “นโยบายของพรรค พท.จะเป็นไปเพื่อชี้หนทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่าง ที่ผ่านมาเมื่อได้เป็นรัฐบาล 
ก็ได้ทำงานสร้างสุข พาประชาชนพ้นทุกข์ยาก สร้างสังคมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เชื่อว่าผลงานในอดีตจะเป็นหลักประกันให้
ประชาชนเชื่อมั่นเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเราคิดได้ ชี้ทางถูกและทำได้จริ ง อย่างไรก็ตาม การเปิดนโยบายครั้งนี้
ไม่ใช่การเปิดนโยบายทั้งหมด แต่จะเป็นการทยอยเปิดนโยบายเป็นระยะ” นพ.พรหมินทร์กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3606555 
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‘นิโรธ’ เมินเพื่อไทยประกาศยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ 9 ต.ค.เกทับให้รอดูที่เด็ด พปชร. 
8 ตุลาคม 2565  12:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิโรธ สุนทรเลขา ประธานวิปรัฐบาล เมินเพื่อไทยประกาศยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ ขอให้อดใจรอดูพรรคพลังประชา
รัฐบ้าง ดักคอฝ่ายค้านยื่นอภิปรายมาตรา152 ไม่ควรพูดเรื่องโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู 
 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ กรณีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค
เพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เตรียมหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันที่ 10 ต.ค. เพื่อยื่นขอเปิดอภิปราย
ทั ่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ว่าถือเป็นเรื ่องปกติของฝ่ายค้านแต่ถ้านำเรื ่องโศกนาฏกรรม
หนองบัวลำภูมาพูดก็จะไม่สงสารหรือ เป็นเรื่องที่คนรู้สึกเศร้าสลดทั้งประเทศ ส่วนจะยื่นทันทีในวันที่ 2 พ.ย.หลังเปิด
ประชุมสภานั้น ตนเห็นว่ามีเวลาอีกตั้ง 4 เดือน จะรีบยื่นไปไหน ไม่รู้หรือว่าขณะนี้ทุกคนทำงานช่วยเหลือเรื่องอุทกภัย 
ตนคิดว่าเลื่อนมาอีกซักนิดหนึ่ง ให้รอดูว่ารัฐบาลทำอย่างไรแล้วค่อยยื่นก็ได้ และยืนยันรัฐบาลมีผลงานจำนวนมาก 
 นายนิโรธ กล่าวถึง กรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมประกาศ 3 ยุทธศาสตร์เพื่อชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ ในวันที่ 
9 ต.ค.ว่า แต่ละพรรคการเมืองมียุทธศาสตร์ของตัวเอง ตนไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะต้องรอฟัง และขอให้อดใจรอดูพรรคพลัง
ประชารัฐบ้าง 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้เข้าโหมดเลือกตั้งแล้ว มองว่าแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยจะสำเร็จหรือไม่ นายนิโรธ 
กล่าวว่า เห็นแต่ละพรรคการเมืองประกาศจำนวน ส.ส.เป็นพันคนแล้วก็ไม่ว่ากัน ตนไม่ได้ปรามาส แล้วแต่ประชาชน 
 นายนิโรธ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐและรัฐบาลไม่เคยตอบโต้การดาวน์เกรด หรือการบูลลี่ ของฝ่าย
ค้าน ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน เรา ไม่เล่นการเมืองแบบใส่ร้ายป้ายสีตอบโต้ ตอนนี้ต้องระวัง กฎ 180 วันของ กกต. ใส่ร้าย
ป้ายสีผู้อื่นให้ระวัง การทำงานของพรรคพลังประชารัฐอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น สถาบันการเมือง ถึงจะเป็นพรรคเกิดใหม่ก็
รวมดาวมาบุกเบิก มีจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินกิจการของพรรค พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคไม่เคย
ตอบโต้ทางการเมืองกับใคร นำพาพรรคได้ดี เป็นหัวหน้าพรรคที่ฝ่ายค้านควรเอาเป็นแบบอย่าง 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/1557254/ 
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"วรชัย" เตือน อย่าสร้างเงื่อนไข ผู้มีอำนาจกลัวแพ้ ไม่ยอมให้เลือกตั้ง 
8 ต.ค. 2565 12:58 น. 
 
7 
 
 
 
 
 
 
วรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ เพื่อไทย หวั่น ผู้มีอำนาจกลัวแพ้ ไม่ยอมให้เลือกตั้ง อ้าง “ผลโพล-ม็อบ” 
ออกมาขับไล่ ชี้ ต้องไม่สร้างเงื่อนไข เข้าทางกลุ่มผู้มีอำนาจ นำมาสร้างสถานการณ์ไปถึงจุดนั้น 
 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย และแกนนำคนเสื้อแดง ให้
สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่า จากการที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งทั้ง กทม. และอบจ.กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด รวมถึงโพลที่ออกมา ว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ได้รับความนิยมสูงสุดประชาชน
ต้องการให้เป็นนายกฯ มากที่สุด ทำให้มีความกังวลว่า ผู้มีอำนาจ อาจไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง เพราะเลือกแล้วเขาจะ
แพ้ โดยใช้กลไกขององค์กรอิสระที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าเรื่องของกฎหมายลูก ที่อาจถูกทำแท้งไม่ให้มีกติก าเลือกตั้ง 
รวมถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ที่ได้ทำหน้าที่ต่อ แต่มีคนไม่ยอมรับ แล้วมีการชุมนุม
ขับไล่ อาจมีคนบางกลุ่มที่เคยออกมาสร้างสถานการณ์นำไปสู่การยึดอำนาจออกมาเคลื่อนไหว เหมือนหลายครั้งที่ผ่าน
มาได้ เพราะบนเวทีของการเลือกตั้ง คือ เครื่องมือของประชาชน และเป็นจุดแข็งของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย 
แต่จุดแข็งของผู้มีอำนาจในปัจจุบัน คือการใช้ปืน ใช้อาวุธ ใช้รถถัง ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำในปัจจุบัน ต้องไม่สร้างเงื่อนไข
ให้กลุ่มผู้มีอำนาจนำมาสร้างสถานการณ์เพื่อไปสู่จุดนั้น ต้องช่วยกันประคับประคองสถานการณ์อดทนรอวันเลือกตั้งใน
อีกไม่กี่เดือนก่อนที่สภาหมดอายุ ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการประชาธิปไตยของสภาเพื่อไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นจุดแข็ง
ของประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2521576 
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เลือกตั้งไปก็เท่านั้น... 
เผยแพร่: 7 ต.ค. 2565 17:49   ปรับปรุง: 7 ต.ค. 2565 17:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
"โสภณ องค์การณ์" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงนี้การเมืองคึก นักเลือกตั้งมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งแสวงที่ลงใหม่ มีแรงจูงใจเป็นกล้วยหรือปัจจัยอื่นใด แล้วแต่
ข้อตกลง ทุกคนย่อมมีค่าตัว แตกต่างกันไป 
ชาวบ้านเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก นักเลือกต้ังมีข้ออ้างไม่ต้องควักกระเป๋าช่วยเหลือ หรือเข้าพื้นที่ อ้างว่าเป็นคำสั่ง
ห้ามของคณะกรรมการเลือกต้ัง 
ห้ามแจกของ ห้ามทำกิจกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นการหาเสียง ทำบุญช่วยเหลืองานศพ งานบวช ขึ้นบ้านใหม่ต้องระวัง แม้จะ
เป็นจารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ 
ถึงไม่มีข้อห้าม ก็ยังสงสัยอยู่ว่านักเลือกตั้งจะทุ่มแจกสิ่งของเครื่องใช้ ถุงยังชีพ  น้ำดื่มกันมากน้อยแค่ไหน เพราะต้องใช้
เงิน ถือว่าเป็นการลงทุนก็ไม่ผิด 
นักเลือกตั้ง ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง แม้ต้องย้ายค่ายซึ่งจำเป็นสำหรับนักเลือกตั้งมีโอกาสที่จะ
ได้รับเลือก นี่เป็นจังหวะสวยงามสร้างรายได้ 
ถ้าอยู่ในพรรคเดิม จะไม่มีเงินก้อน นอกจากเงินเดือนประจำที่มีในบางพรรค 
แต่ถ้าย้ายค่าย โอกาสที่จะได้รับการตอบแทนระดับ 30 – 50 กิโล เป็นผลตอบแทนน่าจะดีกว่าอยู่ที่เดิม ถ้าใช้เงิน
เลือกตั้ง ลงเพียง 5-10 ล้านบาทก็พอ เก็บที่เหลือ ไม่ว่าจะชนะเลือกต้ังหรือไม่ก็ตาม กำไรทั้งขึ้น ทั้งล่อง 
เศรษฐกิจเน่าตายซาก เงินหายากอย่างนี้ มีเงินเก็บสัก 20 กว่าล้าน ถือว่าเป็นโอกาสที่จะหาไม่ได้อีกแล้ว ถ้าชนะเลือกตั้ง 
ได้ตำแหน่งดี ก็ยิ่งสามารถเพ่ิมลาภยศ 
อย่างห่วยๆ ก็ขออยู่หน้าห้องรัฐมนตรี ไม่ต้องเป็นระดับเลขา หรือผู้ช่วยเลขา ขอรับหน้าที่จัดคิวสำหรับพวกเสี่ย
ผู้รับเหมาให้เข้าพบท่านรัฐมนตรีก็พออิ่มได้ 
ดังนั้น นักเลือกตั้งอาชีพจึงไม่คิดถึงประชาชนก่อนจะถึงช่วงหาเสียง ซึ่งเป็นฤดูกาลที่จำเป็นต้องตะลอนๆ ยกมือไหว้หมู
หมากาไก่ นกในกรง เอาใจเจ้าของ 
นักเลือกต้ังที่เคารพตัวเอง มีจิตสำนึกสูงอยู่บ้างก็จะไม่ทำเย่ียงนั้น 
นักเลือกตั้งมีราคาก็หวังจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีมีอันดับ มีโอกาสสร้างความมั่งคั่ง โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ มีโครงการ
เยอะ แต่กระทรวงเกรดบี หรือซี ก็มีโอกาสเหมือนกัน ถ้ารู้จักหากินเป็น เอาเป็นว่าเก้าอ้ีรัฐมนตรีไม่ทำให้คนนั่งยากจน 
เพียงแต่ต้องระวังอย่าให้ปากมันมากไป หรือทิ้งหลักฐานให้จับได้ หรือมีพฤติกรรมดูแล้วไม่ซื่อก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้ว
โดนขุดคุ้ยจนสิ้นท่า 
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อย่างที่โดนกันอยู่ 2-3 คน ทำให้เก้าอี้ว่าง มีการแย่งกันทุกวันนี้ 
ดังนั้น นักเลือกตั้ง นักการเมือง จึงเป็นกลุ่มที่ชาวบ้านไม่ให้ราคา ต่างจากรัฐบุรุษซึ่งประเทศไทยขาดแคลนขั้นรุนแรง มี
แต่นักหาโอกาสฉกฉวยผลประโยชน ์
มีคำพูดที่ชินหูว่า “รัฐบุรุษ” กับ “นักการเมือง” ต่างกันตรงที่นักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไป แต่รัฐบุรุษคิดถึง
อนาคตของชาติ คิดถึงคนรุ่นถัดไป 
หนักข้อกว่านั้นก็มีคำว่า “รัฐบุรุษคิดว่าตนเป็นคนของชาติ คนอุบาทว์นึกว่าชาติเป็นของตัวเอง” ดังนั้น จึงทำทุกอย่าง
เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวก 
คิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ชาติขาดตัวเองไม่ได้ นั่นเลย! 
นักเลือกตั้งจะต้องเป็นนักสร้างภาพให้ชาวบ้านประทับใจ คนบ้องตื้นจึงเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ที่อยู่ในคราบ
ของสัตว์โลกไร้เดียงสาน่ารัก 
เรามีทั้งจำอวดการเมือง ลีลาลูกเล่นน่าคลื่นไส้ ตลกคาเฟ่ยังดูมีราคามากกว่าพวกร้อยลิ้นกะลาวน ลิ้นตะหวัดถึงใบหู 
โกหกแหกตาชาวบ้านเอาตัวรอดไปวันๆ 
ทุกวันนี้ชาวบ้านจึงได้ยินแต่ข่าวนักเลือกตั้งดิ้นรน วิ่งเต้นแทบขาขวิด หาที่ลง ย้ายพรรคที่มีโอกาสให้ตัวเองได้ลาภลอย 
ขายตัว ขายความจงรักภักดีช่ัวคราวให้ผู้ประมูลในราคาสูงสุด ถ้าไม่ได้ตามที่เรียกร้องก็หาที่ลงใหม่ 
บ้านเราจึงมีพรรคการเมืองมากกว่าร้อย ไม่ใช่ว่าต่างอุดมการณ์หรือแนวนโยบายต่างกัน เป็นเพียงแยกกันหาทางเป็น
ใหญ่ หาผลประโยชน์ ทั้งที่ความเป็นจริงมีไม่กี่พรรคที่ชาวบ้านเลือกเข้ามา 
ที่ผ่านมา จึงมีพรรคที่มี ส.ส. หลุดเข้ามาเพียงคนเดียว ผ่านการปัดเศษ กรรมวิธีพิลึก หลายมาตรฐาน บางรายไม่เสียงไม่
ถึง 4 หมื่นก็ได้เป็น ส.ส. เดินยืดแล้ว 
มองดูหน้าตานักเลือกตั้งแล้ว ต้องบอกว่าบ้านเมืองดูไร้อนาคต ก๊วน 3 ป. อยู่มานานกว่า 8 ปี บ้านเมืองมีแต่เสื่อมโทรม
เชิงโครงสร้างแทบทุกด้าน โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความไร้ยางอาย เป็นรัฐล้มเหลวในกระบวนการ
ยุติธรรม 
ระดับหนี้ครัวเรือน การทุจริต ติดอันดับโลก สร้างวิกฤติตัดอนาคตของชาต ิ
ชาวบ้านได้เห็นการชุมนุม ปั่นราคา อวดความสามารถในการดูดคนจากพรรคอื่น เชี่ยวชาญในการทุ่มเงินตกปลาในบ่อ
เพื่อน ประกาศจะได้ ส.ส. มาก เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล บางคนวาดฝันหวานว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี 
พุทโธ่! สยบต่อทอปบูต ทรยศประชาชน มุ่งแต่หาผลประโยชน์ มีแต่เรื่องฉาวโฉ่ คอร์รัปชั่น แก้ปัญหาอดอยากปากแห้ง 
นักเลือกต้ังอย่างนี้หรือจะทำงานเพื่อบ้านเมือง 
มีปัญหาก็ฟ้องประชาชน ขอความเห็นใจ อ้างว่าโดนพฤติกรรมป้ายสี เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น ชาวบ้านมองแล้วได้
แต่ปลงตก ชาตินี้บ้านเมืองคงไม้พ้นเวรกรรม 
ระบบการเมือง เลือกตั้งบ้านเราใช้เงิน ระบบเครือข่ายหัวคะแนน เป็นตัวตัดสิน คนดี ใจซื่อมือสะอาดจึงไม่มีโอกาสเข้า
มาทำงานเพ่ือบ้านเมือง 
คนดียังเสี่ยงกับการเป็นเหยื่อขบวนการใส่ร้ายป้ายสี คนมีความรู้จึงไม่สามารถฝ่าด่านนักเลือกตั้งอาชีพเข้ามาได้ นัก
รัฐประหารที่อ้างว่าทำเพื่อชาติ ยังต้องกวาดต้อนพวกหลังลาย มีชนักปักหลัง ประวัติมัวหมองโดยแบล็กเมล์มาเป็นฐาน
อำนาจ 
ดูแล้ว กว่าจะให้ก๊วน 3 ป. สิ้นอำนาจ ก็ยังยาก เมื่อนักเลือกตั้งมุ่งผลประโยชน์พร้อมที่จะสยบต่อทอปบูต ทั้งๆ ที่ไม่
เหลือราคาให้ประชาชนศรัทธาแล้ว 
เลือกตั้งไปก็เท่านั้น อาจเพียงเปลี่ยนกลุ่มมาหาผลประโยชน์ โกงกินต่อเนื่อง แค่ 8 ปี ออกบัตรคนจนได้ถึง 20 ล้านคน 
ไม่ห่วยโหล่ยโท่ยจริงๆ คงทำไม่ได้ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/daily/detail/9650000096327 

https://mgronline.com/daily/detail/9650000096327
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การเลือกตั้งในปี 2566 จะมีหรือไม่  
เผยแพร่: 7 ต.ค. 2565 17:49   ปรับปรุง: 7 ต.ค. 2565 17:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ปัญญาพลวัตร 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่ว่าในปี 2566 จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าหรือไม่ เป็นคำถามที่คนบางกลุ่มในสังคมหยิบยกขึ้นมาอภิปรายอย่าง
กว้างขวาง กลุ่มหนึ่งมองว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง ส่วนอีกกลุ่มมองว่ามีการเลือกตั้ง อะไรคือฐานคิดและความเชื่อที่กำหนด
มุมมองของกลุ่มคนเหล่านี้ เป็นเรื่องที่จะอภิปรายในบทความช้ินน้ี 
กลุ่มที่มองว่าไม่มีการเลือกตั้งหยิบยกทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาเป็นฐานการอธิบาย พวกเขาเชื่อว่าชนชั้นนำอนุรักษ์นิยม
ต้องการรักษาอำนาจและควบคุมรัฐไทยต่อไป เมื่อกลุ่มอนุรักษ์นิยมประเมินว่าการเลือกตั้งไม่อาจตอบสนองเป้าหมาย
แห่งการดำรงอำนาจของพวกเขาได้ ทางเลือกคือ การทำให้ไม่มีการเลือกต้ัง 
ภายใต้สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ตัวแทนชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมอย่าง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประสบความ
ล้มเหลวในการบริหารประเทศและไม่อาจสร้างความปรองดองขึ้นมาได้ ทำให้คะแนนนิยมตกต่ำลงมาก และพรรค
การเมืองแกนนำรัฐบาลอย่าง พรรคพลังประชารัฐ ก็ประสบชะตากรรมเดียวกัน ในทางกลับกัน คะแนนนิยมของพรรค
ฝ่ายค้านกลับเพิ่มขึ้นตามลำดับ สถานการณ์แบบนี้ทำให้ชนช้ันนำเกิดความตื่นตระหนก และสัมผัสถึงแนวโน้มการสูญสิ้น
อำนาจในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมมิอาจยอมรับได้ 
หากมีการเลือกตั้ง มีความเป็นไปได้สูงว่า พรรคเพื่อไทย จะได้รับคะแนนเสียงจำนวนมาก และเมื่อรวมกับพรรคฝ่ายค้าน
อื่น ๆ แล้วจะทำให้มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร หากเป็นเช่นนั้น อำนาจรัฐก็จะหลุดมือไปจากกลุ่มชนชั้นนำ
อนุรักษ์นิยม แม้ว่าสมาชิกวุฒิสภายังคงมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝืนเลือกบุคคลที่มี
เสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะนั่นอาจจะนำไปสู่วิกฤติความชอบธรรมทางการเมืองที่
ร้ายแรงยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบทางลบที่มิอาจประมาณได้ต่อสถานภาพและอำนาจของชนช้ันนำเอง 
ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบรรยายให้เห็นว่า ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่ไม่สมบูรณ์เมื่อปี 2564 ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในตัวบทของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง โดยมีการ
แก้ไขมาตรา 91 ภายใต้เจตนารมณ์ในการสร้างระบบเลือกตั้งแบบเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันระหว่างการเลือกตั้งแบบเขต 
กับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แต่กลับไม่แก้ไขข้อความ “การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรค
การเมืองพึงมี และจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ” ในมาตรา 93 และ 
ข้อความ “การคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา 91” ที่อยู่ในมาตรา 94 
ข้อความเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับมาตรา 91 เดิม ซึ่งมีนัยว่า “การเลือกตั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อเป็นเนื้อ
เดียวกัน” กลายเป็นว่า รัฐธรรมนูญที่แก้ไขในปี 2564 จึงมีแนวคิดสองเรื่องที่ขัดแย้งกันดำรงอยู่ด้วยกัน 
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หลังจากนั้น เมื่อมีการแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง จึงเกิดความขัดแย้งกันวุ่นวายทั้งรัฐสภา วาระแรกผ่านไปด้วยการ
รับหลักการตามเจตนารมณ์ที่แก้ไขในมาตรา 91 นั่นคือ แยกการคำนวณระหว่างส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อ ต่อมาในวาระ
สองเสียงส่วนใหญ่กลับลงมติแตกต่างออกไป นั่นคือไปรับเนื้อหาของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ซึ่งเสนอตามหลักการของ 
มาตรา 93 และ 94 ที่ให้มีการเชื่อมโยงการคำณวนระหว่างส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อเข้าด้วยกัน จนในที่สุด ก็มีการต่อสู้ใน
วาระสาม และทำให้ร่าง พ.ร.ป. ที่ผ่านวาระสองตกไประหว่างการเข้าวาระสาม ด้วยการทำให้องค์ประชุมสภาไม่ครบ 
จนไม่อาจประชุมได้ เพื่อให้ร่างตกไปด้วยเงื่อนไขที่ไม่สามารถแก้ไข พ.ร.ป. ให้เสร็จภายใน 180 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนด 
เมื่อร่างแก้ไขที่ผ่านวาระสองแล้วตกไป จึงต้องมีการหยิบยกร่างแก้ไขที่ผ่านวาระ 1 ไปดำเนินการตามกระบวนการต่อไป 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมที่นั่งอยู่ในวุฒิสภาจึงร่วมมือกับ ส.ส.พรรคเล็กที่เสียประโยชน์จากระบบเลือกตั้ง
แบบแยกคำนวณ จึงยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
กลุ่มที่เห็นว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในปี 2566 เชื่อว่า โอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่า ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตั้งขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมีสูงมาก หากเป็นเช่นนั้นก็ต้องมีการร่างกฎหมายเลือกตั้งใหม่ ซึ่งต้องเวลายาวนานในการ
จัดทำกว่าจะประกาศออกมาเป็นกฎหมายได้ และอาจเสร็จไม่ทันก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรครบวาระในเดือนมีนาคม 
2566 ส่งผลให้ไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการเลือกตั้ง และไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้ 
นอกเหนือจากยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว การทำให้กฎหมายประกาศใช้ไม่ทันการเลือกตั้ง อาจเกิดขึ้นในอีก
กรณีหนึ่งคือ มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่มีการประกาศใช้กฎหมาย ผู้ที่ดำเนินการเช่นนี้ได้คือนายกรัฐมนตรี 
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจชนชั้นนำ จึงเกิดความเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า มีความ
เป็นไปได้ที่อาจใช้วิธีการแบบนี้ เพราะเมื่อจัดการเลือกต้ังไม่ได้ นายกรัฐมนตรีก็สามารถรักษาการในตำแหน่งได้เป็นเวลา
ยาวนาน แม้จะมีข้อกำหนดว่าต้องจัดเลือกตั้งภายใน 60 วัน หลังการยุบสภาผู้แทนฯ ก็ตาม แต่ก็มีการจะอ้างว่า เมื่อไม่
มีกฎหมายเลือกตั้งก็ไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้ และรัฐบาลก็จะรักษาการต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ที่ทำให้ต้องหลุดพ้นจากอำนาจ ซึ่งดูเหมือนจะมีวิธีการเดียวคือการรัฐประหาร 
เมื่อการเมืองในระบบรัฐธรรมนูญไม่มีทางออก เพราะเงื่อนไขของภาวะอับตันทางกฎหมายเกิดขึ้น ก็มีความเป็นไปได้สูง
ว่า จะมีการสร้างกระแสความรู้สึกว่า ต้องอาศัยวิธีการนอกระบบมาแก้ไข กลุ่มสมคบคิดก็จะปล่อยข่าวการรัฐประหาร
ออกมา และชี้นำความคิดของสังคมว่าการรัฐประหารคือทางออกของการเมือง เมื่อมีกระแสของการเห็นด้วยเพิ่มขึ้น 
และปรากฏเสียงเรียกร้องให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นตามแผนที่วางเอาไว้ กลุ่มที่เตรียมการรัฐประหารก็จะยาตราทัพขับ
รถถังออกมายึดอำนาจรัฐต่อไป 
การโดยสรุป กลุ่มที่เชื่อว่าไม่มีการเลือกตั้ง มองว่า การสร้างปัญหาความวุ่นวายเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่าง 
พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมที่ผ่านมา เป็นการวางแผนที่มีการสมคบคิดของกลุ่มชนชั้นนำเพื่อทำให้ระบบการเมืองไทยเดิน
ไปสู่ทางตัน และนำไปสู่การอ้างเป็นเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่การรัฐประหาร และสืบทอดรักษาอำนาจของชน
ชั้นนำต่อไป 
ส่วนกลุ่มที่เชื่อว่ามีการเลือกตั้งในปี 2566 มีฐานคิดว่า กลุ่มชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมมีความแตกแยกทางความคิด บางส่วน
อาจคิดใช้การรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจ แต่อาจมีบางส่วนที่คิดในเชิงประนีประนอมยอมรับการแบ่งปันอำนาจ ดังนั้น 
ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองปีกชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมอาจแพ้การเลือกตั้ง แต่ก็ยังสามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในอำนาจได้ใน
บางส่วน ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่าจะเลือกแนวทางการเลือกต้ังมากกว่าแนวทางรัฐประหาร 
กลุ่มนี้เชื่อว่า แม้ว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งในปัจจุบันมีปัญหา แต่การเมืองก็ยังมีทางออกโดยใช้มาตรา 5 วรรค 
2 ที่ระบุว่า “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” แต่ปัญหาคือ ใครหรือองค์กรใด 
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จะเป็นผู้วินิจฉัยว่า เรื่องใดเป็น “ประเพณีการปกครองประเทศไทย” เพราะในรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุเอาไว้ แต่ถ้าหาก
ตีความอย่างกว้าง องค์กรใดเกี่ยวข้องกับเรื่องใดก็ให้องค์กรนั้นเป็นผู้วินิจฉัย อย่างเช่น หากเป็นเรื่องที่เกี่ ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ก็น่าจะเป็นองค์กรที่วินิจฉัย หรือหาก กกต. ไม่กล้าวินิจฉัย ประมุขฝ่ายบริหาร 
นิติบัญญัติ และตุลากร รวมทั้งประธานองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญก็อาจร่วมกันวินิจฉัยก็ได้ เมื่อทำเช่นนี้ก็มี
ทางออก โดยหยิบยกกฎหมายเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันมาใช้ไปพลางก่อน 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้ง กลุ่ม 3 ป. อันเป็นตัวแทนเดิมของกลุ่มชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมมีภาวะถดถอยและแตกแยก กลุ่ม
หนึ่งยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอย่างเหนียวแน่น แต่อีกกลุ่มหนึ่งหันไปสนับสนุนพลเอกประวิตร วงศ์
สุวรรณ อย่างออกหน้าออกตา ความแตกแยกภายในอันเกิดจากความไม่รู้จักพอในอำนาจของฝ่ายหนึ่ง กับความต้องการ
ในการขยับขยายบทบาทและอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่ง แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างการต่อสู้ในเรื่องระยะเวลา
ในการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ และ
ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ การตีความรัฐธรรมนูญออกมาในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงตำแหน่ง จากเดิมที่
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี ก็สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก 2 ปี รวมเป็น 10 ปี 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เดือนเศษ พลเอกประวิตร ก็ได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการ
ทำงาน สร้างภาพลักษณ์ใหม่ และแสดงภาวะผู้นำในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการได้โดดเด่นกว่าพลแอกประยุทธ์ อัน
เป็นสัญญาณที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า พลเอกประวิตร มีความปรารถนาอย่างยิ่งในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหาก
ประตูของโอกาสได้เปิดออกมา 
หากพลเอกประยุทธ์ ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป อย่างแรกที่คาดว่าต้องทำคือ การช่วงชิงอำนาจภายในพรรคพลัง
ประชารัฐจากพลเอกประวิตรให้ได้เสียก่อน เพื่อผลักดันให้ตนเองเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียว
ของพรรคดังการเลือกตั้งปี 2562 และต้องทำให้พลเอกประวิตรยอมรับบทบาทการนำและสนับสนุนตนเองต่อ ไป 
จากนั้นก็ต้องเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยต้องเป็นพรรคลำดับสอง และต้องรวบรวมเสียงข้างมากใน
สภาผู้แทนฯให้ได้ เพื่อสร้างความชอบธรรมและเปิดประตูไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่ภายใต้สถานการณ์
การเมืองในปัจจุบัน เงื่อนไขนี้ดูเหมือนมีความเป็นไปได้น้อย 
หากพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถชิงการนำในพรรคพลังประชารัฐได้ พลเอกประวิตร ก็จะได้รับการเสนอชื ่อเป็น
นายกรัฐมนตรีในนามพรรค ในกรณีประนีประนอมก็อาจมีการเสนอ 2 ชื่อ ทั้งพลเอกประยุทธ์ และ พลเอกประวิตร แต่
ในกรณีแตกหัก พลเอกประยุทธ์ก็อาจไม่ได้รับการเสนอชื่อ และนั่นอาจเป็นเหตุให้พลเอกประยุทธ์ต้องจรไปอยู่ในพรรค
การเมืองอื่น ๆ ก็เป็นได ้
การเลือกต้ังครั้งหน้าและสูตรการจัดตั้งรัฐบาลมีสมมติฐานในเบื้องต้นมี 3 แนวทางคือ 
สูตรที่ 1 พรรคเพื่อไทย ก้าวไกล ประชาชาติ และเสรีรวมไทย ได้ที่นั่งรวมกันเกิน 375 เสียง กรณีนี้จะมีการจัดตั้งรัฐบาล 
4 พรรค ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบ และ ส.ว. ไม่มีอิทธิพลใด ๆ ในการกำหนดตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เป็นสภาวะที่ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมเดิมสูญเสียอำนาจในการควบคุมอำนาจรัฐ สูตรนี้คนจากพรรคเพื่อ
ไทยจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตร ี
สูตรที่ 2 พรรคเพื่อไทย ก้าวไกล ประชาชาติ และเสรีรวมไทย ได้ที่นั่งรวมกันไม่เกิน 375 เสียง แต่เกิน 250 เสียง กรณีนี้ 
ต้องพึ่งพาพรรคร่วมรัฐบาลเดิม และ/หรือเสียงของ ส.ว. จึงมีความเป็นสูงมากว่า พรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคพลัง
ประชารัฐ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลหากทั้งสองพรรคได้เสียงรวมกันเกิน 250 เสียง และอาจดึงเอาพรรคเล็ก ๆ อื่น ๆ เช่น
พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ เข้าร่วมรัฐบาลด้วย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรัฐบาล และพรรคเพื่อไทยอาจ
สนับสนุนให้พลเอกประวิตร เป็นนายกรัฐมนตรี กรณีนี้พรรคก้าวไกล และเสรีรวมกันจะไม่ถูกนำมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 
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สูตรที่ 3 พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันคือ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์ ได้เสียงรวมกันใกล้เคียงหรือเกิน 250 
เสียง กรณีนี้ สามพรรคอาจร่วมกันจัดต้ังรัฐบาล และอาจดึงพรรคเล็กอื่น ๆ เช่น พรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมรัฐบาลด้วย 
สูตรนี้อำนาจยังอยู่ในกลุ่มเดิม แต่อาจมีปมปัญหาเล็กน้อยคือ จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี หากพรรคพลังประชารัฐได้
เสียงมากกว่า พลเอกประวิตร หรือ พลเอกประยุทธ์ ก็อาจได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี แต่หากพรรคภูมิใจไทยได้
เสียงมากกว่า ปัญหาก็อาจเกิดขึ้นได้ เพราะนายอนุทิน เองก็มีปรารถนาแรงกล้าต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน 
ระหว่าง “ไม่มีการเลือกตั้ง” กับ “มีการเลือกตั้ง” ผมให้น้ำหนักกับมีการเลือกตั้งมากกว่า เพราะว่า แม้เป็นความจริง
ที่ว่า ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมขวาจัดบางส่วนมีความคิดและขับเคลื่อนเรื่องการรัฐประหาร แต่ภายใต้การพัฒนาการ ทาง
ความคิดและการเมืองของไทยในปัจจุบัน หากเกิดการรัฐประหารจะสร้างความเสียหายแก่ประเทศอย่างใหญ่หลวง ผม
มองในเชิงบวกว่า ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมที่มีเหตุผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมในปัจจุบันมีแนวโน้ม
ยอมรับระบอบประชาธิปไตยมาก แต่ถึงที่สุดแล้ว การมองเชิงบวกอาจเป็นเพียงความปรารถนาส่วนตัวก็ได้ เพราะ
กระแสของความคิดอนุรักษ์นิยมแบบอำนาจนิยมสุดขั้วที่ต่อต้านเหตุผลและยังคงได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอำนาจ
แบบรวมศูนย์ยังคงดำรงอยู่จริงในสังคมไทย และที่สำคัญความคิดนี้ยังคงมีความเข้มข้นกลุ่มคนที่พรั่งพร้อมด้วย
สรรพาวุธและเงินทุนอันมหาศาลอีกด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/daily/detail/9650000096325 
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อีกไม่นานจะมีการเลือกตั้ง? 
บ้านเกิดเมืองนอน 
สิริอัญญา 
วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 02.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในระหว่างที่มีการพิจารณาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปีหรือไม่ ก็มีการแสดงท่าที
ว่าทุกคนต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลจากนั้นแกนนำรัฐบาลบางท่านก็แสดงท่าทีว่าหลังจากรัฐบาลจัดงานเอเปกแล้วจะ
มีการยุบสภาต่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็มีการชักชวนให้ตั้งตาคอยว่าอีกไม่นานก็จะมีการเลือกต้ังอยู่แล้ว 
 บรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งหลายเมื่อได้สัญญาณเช่นนี้ก็พากันขยับขับเคลื่อนการเตรียมการ
เลือกตั้งและลงพื้นที่หาเสียงกันจ้าละหวั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพราะเป็นโอกาสที่นักการเมืองที่ร่ำรวยที่สุดใน
แผ่นดินนี้จะต้องนำเงินออกไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งยากจนทุกข์เข็ญพอหาข้าวกรอก
หม้อได ้
 ลำดับการชักชวนให้ทุกคนรอคอยว่าในเวลาไม่นานนัก แค่การจัดประชุมเอเปก ทนกันสักหน่อยจะเป็นไร
ไป แต่ลืมสะกิดใจไปว่าท่าทีเช่นน้ันคือความมั่นใจ 
 อย่างเต็มเปี่ยมว่าจะไปต่อได้ กรณีคดี 8 ปีไม่ได้มีปัญหาอะไร เหมือนกับทุกคดีที่ผ่านมา ไม่ว่ารูปคดีจะเป็น
ประการใดก็ไม่มีอะไรมาแผ้วพานได้เลย 
 การชักชวนให้รอจัดประชุมเอเปกให้เสร็จแล้วจะมีการยุบสภานั้น ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ความสมัคร
ใจของแต่ละคน แต่ก็มีคนเตือนไว้เสมอว่าสามเรื่องที่จะเชื่อถือใครไม่ได้เลยไม่ว่าผู้พูดนั้นจะเป็นใคร คือเรื่องยุบสภา 
เรื่องลดค่าเงินและเรื่องการประกาศสงคราม 
 การจัดประชุมเอเปกจะมีขึ้นในระยะเวลาราวเดือนหนึ่งข้างหน้านี้ซึ่งนับว่าใกล้มาก ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิด
ความจับจ้องมองมั่นอยู่ที่การจัดประชุมเอเปกแล้วจะยุบสภา จึงต้องมีการขอเวลาเพิ่ มเติมว่าอีกไม่นานก็จะมีการ
เลือกตั้งแล้วในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งเป็นการชักชวนให้คนทั้งหลายค่อยๆ ลืมเลือนคำเชิญชวนเรื่องอีกไม่นาน แค่ขอจัด
ประชุมเอเปกแล้วจะยุบสภา หันไปต่ืนเต้นจับตาการเลือกต้ังในต้นปีหน้า 
 ครั้นพรรคการเมืองและนักการเมืองออกไปเคลื่อนไหวกันคึกคักก็สามารถเบนความสนใจให้ลืมเลือนคำ
สัญญาว่าจะยุบสภาหลังประชุมเอเปกไปแทบหมดสิ้น 
 สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพูดก็คือ สมัยประชุมของรัฐสภานั้นกำลังปิดสมัยประชุมในปัจจุบันนี้ และจะเปิดสมัย
ประชุมอีกครั้งหนึ่งในปลายปี จากนั้นอีก 4 เดือนก็หมดสมัยของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้แล้ว ถ้าไม่มีอะไรเป็นปัญหาก็จะ
มีการเลือกต้ังไปตามกระบวน 
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 และภายในสิ่งซึ่งไม่ได้พูดนั้น คนทั้งหลายอาจจะลืมเลือนกันไปแล้วว่าอาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นในห้วง
ระยะเวลาดังกล่าวอย่างน้อยสองเรื่อง คือ 
 เรื่องแรก คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐสภาพิจารณาเสร็จแล้ว แต่ถูกส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่งประเด็นปัญหาอยู่ที่อัตราเฉลี่ยของคะแนนว่าจะใช้100 หาร หรือ 500 
หาร เพื่อหาจำนวนสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อ และมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าหวยจะออกไปทางไหนก็เสี่ยงที่จะขัด
รัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 
 ต้องตั้งความสังเกตว่ารัฐธรรมนูญ 2560 นั้นมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญถึง 10 ฉบับ แต่ไฉนเล่าจึง
เหลือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งไว้ในวาระสุดท้ายที่สภากำลังจะหมดวาระ เพราะถ้าหากจับพลัด
จับผลูเกิดตกเป็นโมฆะขึ้นมาก็จะไม่มีกฎหมายสำหรับใช้ในการเลือกต้ัง 
 จะมาร่างกฎหมายกันใหม่ในช่วงเวลานั้นก็อยู่ในปลายสมัยประชุมสุดท้ายที่จะหมดวาระ ซึ่งค่อนข้าง
ชัดเจนว่าการพิจารณาจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งอาจจะไม่ทัน 
 เมื่อไม่มีกฎหมายเลือกตั้งก็จัดการเลือกตั้งไม่ได้สภาผู้แทนราษฎรก็หมดวาระไปแล้ว ไม่มีหน่วยงานใดที่จะ
ทำกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งรัฐบาลจะออกเป็นพระราชกำหนดก็ไม่ได้เพราะมีการวางหมากเอาไว้ว่าไม่ว่ากรณีไหนๆ ก็ต้อง
ตราเป็นพระราชบัญญัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ถ้าหวยออกแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งกันเมื่อใด 
 เรื่องที่สอง มีกรณีคดีฟ้องร้อง กกต. อยู่ในศาล ซึ่งศาลอาจจะพิจารณามีคำสั่งให้ กกต. หยุดปฏิบัติหน้าที่
ระหว่างการพิจารณาของศาลก็ได้ และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงมากอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 ปี ในการสืบพยาน 
นั่นก็หมายความว่าถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นก็จะไม่มีผู้จัดการเลือกตั้งไปจนกว่าศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีว่า กกต. ไม่มี
ความผิด ซึ่งใครเล่าจะพยากรณ์ได้ว่าหวยจะออกเช่นนั้น 
 ดูการเคลื่อนไปของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องดังได้กล่าวมานี้แล้วทำให้หวนรำลึกไปถึงเมื่อครั้งมีการยึด
อำนาจใหม่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยที่คนไทยทั้งประเทศไม่ยินดีในการปกครองระบอบเผด็จการ แต่สภาพความขัดแย้งที่
หนักหน่วงน้ัน คนท้ังหลายก็ต้องการให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติสุข 
 ดังนั้นเมื่อมีการให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทุกเมื่อเชื่อวัน วันละหลายครั้งว่าขอ
สัญญาว่าอีกไม่นาน ขอสัญญาว่าอีกไม่นาน คนทั้งปวงก็ยินยอมพร้อมจะรอคอยด้วยหวังว่ายอมเสียเวลาอีกครึ่งปีหรือปี
หนึ่งก็จะมีการคืนอำนาจให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
คนทั้งหลายเฝ้ารอแล้วรอเล่า จนมาถึงวันนี้คนทั้งหลายจะยังเฝ้ารอต่อไปหรือไม่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/53009 
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ของเค้าแรง 
8 ต.ค. 2565 06:50 น. 
แม่ลูกจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครูใหญ่เนวิน ชิดชอบ ผู้บัญชาการ หลังฉากพรรคภูมิใจไทย ประกาศอย่างมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะหิ้ว 
ส.ส.เข้าสภาฯได้ 120 คน 
เพื่อแบกหาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล หน.พรรค นั่งเก้าอ้ีนายกฯ ป้ายแดง!! 
การออกมาแบไต๋ของ “อาจารย์ใหญ่เนวิน” ทำให้พรรคการเมืองอื่นอยู่ไม่เป็นสุข นั่งลุกไม่สบายไปตามๆกัน 
“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าพรรคภูมิใจไทยจะทำยอด ส.ส.ได้ถึง 120 คนหรือไม่? 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประเด็น... 
ประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นข้อแรกคือ นายกฯลุงตู่ยังอยากจะไปต่ออีก 2 ปีหรือไม่?? 
ถ้า นายกฯลุงตู่ ถอดใจไม่ไปต่อ โอกาสที่ “นายอนุทิน” จะได้รับการสืบทอดอำนาจก็เป็นไปได้สูงมากทีเดียว!! 
แต่...แต่ถ้านายกฯลุงตู่ยังอยากจะตามความฝันอีก 2 ปี 
ส.ว.ลากตั้ง 250 คน ต้องโหวตหนุนลุงตู่เป็นนายกฯต่อไป 
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาเป็นข้อที่ 2 ถ้าหากพรรคภูมิใจไทยเบ่งกล้ามหิ้ว ส.ส.เข้าสภาฯ ได้ถึง 120 คน 
และนายกฯลุงตู่ยอมหลีกทางให้นายอนุทิน 
 พรรคภูมิใจไทยยังต้องหาพรรคพันธมิตรที่มี ส.ส.ในสภาฯอีกไม่ต่ำกว่า 130 คน เพื่อจับขั้วตั้งรัฐบาลผสมที่
มี ส.ส.สนับสนุนเกินครึ่งสภาฯ 
“เสี่ยหนู” จะได้เปิดซิงเป็นนายกฯคนใหม่สมใจนึกบางลำพู!! 
มาถึงประเด็นที่จะต้องพิจารณาเป็นขอ้ที่ 3 พรรคภูมิใจไทยจะกวาด โควตา ส.ส.ในสภาฯ ได้ถึง 120 ที่นั่งได้หรือไม่?? 
 “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า การจะได้ ส.ส. 120 คน (จากทั้งหมด 500 คน) พรรคภูมิใจไทยจะต้องได้คะแนน
เลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 24 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้สิทธิเลือกต้ังทั้งประเทศรวมกัน 
พูดให้เห็นภาพชัดๆ ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกๆ 4 คน จะต้องมี 1 คน ที่กาบัตรเลือกพรรคภูมิใจไทย 1 คน!! 
 ถ้าย้อนไปส่องผลเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส. เขตเข้าสภาฯ ได้เพียง 39 คน (จาก
จำนวน ส.ส.เขต 350 คน) 
และได้โควตา ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 12 คน รวมเป็น 51 คน 
 ดังนั้น พรรคภูมิใจไทยจะต้องได้ ส.ส.เขตเพิ่มจากครั้งก่อนอีก 61 คน และต้องได้โควตา ส.ส.บัญชีรายชื่อ
เพิ่มอีก 8 คน!! 
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แม้พรรคภูมิใจไทยจะโชว์พลังดูด ส.ส.งูเห่าพรรคอื่นๆไม่ต่ำกว่า 40 คน 
เมื่อรวมกับ ส.ส.เก่าอีก 39 คน ก็ยังไม่ถึงเป้า 100 คน 
ข้อสำคัญ ส.ส.งูเห่าที่แห่ย้าย ออกจากพรรคเก่าเลื้อยไปเข้าพรรคภูมิใจไทยจะกลายเป็น ส.ส.สอบตก 20 เปอร์เซ็นต์ 
สรุปว่า “แผนตกปลาในบ่อเพื่อน” ไม่สามารถการันตีว่า ส.ส.พรรคภูมิ ใจไทยจะพิชิตเส้นชัยได้ ส.ส.เกิน 120 คน 
สุดท้ายมาถึงประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นข้อที่ 4...ผลจากการเปลี่ยนกติกาเลือกตั้งจาก “บัตรใบเดียว” เป็น “ระบบบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ” 
การเพ่ิมจำนวน ส.ส.เขตจาก 350 เขต เป็น 400 เขต 
และการลด ส.ส.บัญชีรายช่ือจาก 150 คน เหลือ 100 คน 
ระบบบัตร 2 ใบ จะเป็นคุณ? หรือเป็นโทษ? กับพรรคภูมิใจไทย? 
ถ้าอยากรู้คำตอบ...โปรดรอไปอีก 7 เดือน!! 
 
“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2520635 
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ปชป.จัดทัพพร้อมสู้สงครามครั้งใหม่ 
สถานการณ์การเมืองของไทยในยามนี้เข้าโหมดเปิดสนามการเลือกตั้งเต็มตัว บรรดาพรรคการเมืองเก่าและใหม่
ทยอยเปิดตัวและประกาศความพร้อมรอบด้านในการชิงชัย 
8 ตุลาคม 2565  7:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซึ่งรวมถึง “พรรคประชาธิปัตย์” ที่เร่งจัดสรรพกำลังสู้ศึกสำคัญครั้งนี้เช่นกัน “ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึง
มาสนทนากับหนึ่งในแม่ทัพคนสำคัญอย่าง “นิพนธ์ บุญญามณี” รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง 
ปชป. ถึงความเตรียมพร้อมการจัดทัพและการวางเป้าหมายสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่จะถึงนี้ โดยมีคู่แข่งมากขึ้น
กว่าเดิม 
 ผอ.การเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดฉากกล่าวว่า ปชป.เตรียมพร้อมมาระยะเวลาหนึ่งแล้วด้วย
การจัดวางตัวผู ้สมัครรับเลือกตั ้ง ส.ส. โดยคราวนี ้มีเขตเลือกตั ้งมากขึ ้นเป็น  400 เขต และมี ส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อ 100 คน รวมเป็น 500 คน โดยในส่วนของส.ส.เขต เรามีพื้นที่เป้าหมาย 100 เขต ซึ่งได้ตัวผู้สมัครครบแล้ว ทั้งนี้ 
เราตั้งเป้าในการเลือกตั้งรอบนี้ว่าขั้นต่ำน่าจะได้ ส.ส.ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อรวมกัน  70-80 ที่นั่ง โดยฐานหลัก
อย่างภาคใต้ คราวที่แล้วเราได้ ส.ส. 22 ที่นั่ง จากทั้งหมด 50 ที่นั่ง แต่คราวนี้จำนวน ส.ส.ในภาคใต้ทั้งหมดมี 58 ที่นั่ง 
เราคิดว่าต้องทำให้ได้ 40 ที่นั่ง ส่วนภาคกลางตั้งเปา้ว่าจะทำให้ได ้18-20 ที่นั่ง จากเดิมที่ได้ 9 ที่นั่ง 
 ขณะที่ กรุงเทพมหานคร เราเอาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาเทียบดูแล้วคิดว่า
น่าจะได้ ส.ส. 7-8 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 33 ที่นั่ง ส่วนภาคเหนือ เดิมเราได้ ส.ส. 1 คน แต่จากการที่บรรดาอดีต ส.ส.
ของเรายังทำงานการเมืองในพื้นที่มาตลอด และมีรัฐมนตรีของพรรคฯร่วมลงพื้นที่ จึงมั่นใจว่าครั้งนี้จะได้ ส.ส.ภาคเหนือ
มากกว่า 1 ที่นั่งอย่างแน่นอน ส่วนภาคอีสานมั่นใจว่า จะได้ ส.ส.เพิ่มเช่นกัน การตั้งเป้าภาพรวมเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ที่ทำให้เกษตรกรได้รับการดูแลด้วยเงินส่วนต่างของราคาสินค้าเกษตร จึงมั่นใจว่า
นโยบายนี้จะทำให้เกษตรกรเข้าใจ ปชป.มากขึ้น 
 ในการเลือกตั้งรอบหน้าถือเป็นสงครามครั้งใหม่ที่เป็นการแข่งขันกันนำเสนอการแก้ปัญหาปากท้องของ
ประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ จึงกำลังพิจารณาขยายการประกันรายได้ไปยังกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มแรงงาน โดยเรา
ต้องดูภาระงบประมาณประกอบกันในการทำนโยบาย ขณะเดียวกันเราก็คิดวางแผนเรื่องการดำเนินโครงการเมกะโปร
เจคท์ในการพัฒนาประเทศและต้องเช่ือมโยงการค้าระหว่างประเทศ 
@ อะไรที่ทำให้มั่นใจในการตั้งเป้าหมายนี้ ทั้งที่ ปชป.มีเลือดเก่าไหลออกมาก ซึ่งหลายคนจะมาสู้กับเลือดใหม่ของ
พรรคฯ 
 ที่เรามั่นใจอย่างนั้น เพราะเราผ่านวิกฤติมาหลายครั้ง ทั้งเหตุการณ์  “กลุ่ม 10 มกรา” เมื่อปี 2530 ซึ่ง
ความขัดแย้งใน ปชป.ครั้งนั้นรุนแรงมาก เพราะเป็นการนำคนออกไปเกือบครึ่งพรรค แต่ในที่สุดเราก็ฟื้นกลับมาได้ และ
ยังมีเหตุการณ์ที่ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ลาออกจากพรรค รวมถึงกรณีที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ออกจากพรรคฯ
ไป ล้วนเป็นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เราไม่อยากให้เกิด แต่เราก็กอบกู้มาได้ สำหรับครั้งน้ีเราก็มั่นใจ เพราะฐานที่มั่นไม่ได้
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ไปตามคนที่ออกจากพรรคฯ เพียงแต่ขอให้เรามีเวลาทำความเข้าใจกับประชาชน และบุคลากรของพรรคที่ยังยืนหยัดอยู่
เป็นผู้ที่สะสมประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเราเปิดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาซึ่งหลายคนพร้อมเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ เมื่อถึงวันหนึ่ง พวกเขาต้องเป็นผู้นำพาพรรคในวันข้างหน้า นี่คือความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นจุด
แข็งของเรา เราไม่ได้เป็นพรรคที่ฝากความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่ง และบุคลากรของเรามีคุณภาพ เมื่อเราได้มาทำ
หน้าที่เป็นรัฐบาล ก็สามารถดูแลทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง สิ่งเหล่านี้มีอยู่ครบใน ปชป. 
 ถ้าเราเชื่อมั่นในพรรคและทุกคนสามัคคีช่วยกัน ก็จะสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ยกตัวอย่างการ
เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2535 ที่นายชวน หลีกภัย นำ ปชป.ลงสนามเลือกตั้ง ได้ ส.ส. 46 คน ต่อมาในการเลือกตั้งครั้ง
ที่ 2 ในปีเดียวกัน เรา ได้ ส.ส. 79 คน ทำให้เราได้เป็นแกนนำต้ังรัฐบาล และนายชวนได้เป็นนายกรัฐมนตรี นี่จึงเป็นสิ่งที่
บอกว่า ปชป.เคยล้มแล้วและลุกขึ้นได้ โดยเราต้องรีบทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเอง อย่าไปเดินซ้ำ 
@ การเสนอชื่อผู้ชิงตำแหน่งนายกฯ ปชป.จะส่งชื่อใครอีกหรือไม่นอกจากชื่อของหัวหน้าพรรคฯ 
 โดยหลักต้องเสนอชื่อหัวหน้าพรรค คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และเรามีอดีตหัวหน้าพรรค 3 คน ที่ยัง
ช่วยงานเราอยู่ ทั้ง นายชวน นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส่วนจะมีช่ือคนอื่นด้วยหรือไม่นั้นเป็น
เรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคต้องตัดสินใจ 
 ที่จริง นายจุรินทร์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน เป็น ส.ส.11 สมัย เป็นรัฐมนตรี
มาแล้วหลายกระทรวง ตอนนี้ได้เป็นรองนายกฯ ด้วย เคยเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป
รัฐบาล) ประธานวิปฝ่ายค้าน และขณะนี้นายจุรินทร์บริหารงานกระทรวงพาณิชย์มา 3 ปีกว่า ทำได้ดีหลายเรื่อง ดังนั้น
ด้วยประสบการณ์ต่างๆ เชื่อมั่นได้ว่านายจุรินทร์สามารถบริหารประเทศ แม้ไม่ได้จบด้านเศรษฐศาสตร์ คนมาเป็นนายก
ฯในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งเรื่องเศรษฐกิจ แต่ขอให้เข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจและบริหารงานได้ เข้าใจบริบทของ
ประเทศ 
@ ตอนนี้ต้องยอมรับว่าแม้พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อม แต่ถูกมองว่ามีกระแสเบามาก 
 เรายอมรับและต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้ได้ว่า ถ้าเลือก ปชป.แล้ว เราจะพาประเทศเดิน
ไปในทางไหน จะก้าวข้ามกับดักทางรายได้และข้ามวิกฤติความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อย่างไร โดยในการทำนโยบาย
ของ ปชป.ไม่ได้คิดแค่หวังให้ได้คะแนนเสียง แต่ต้องวางรากฐาน สร้างอนาคตของประเทศด้วย และเราต้องทำในสิ่งที่
ถูกต้อง แม้ไม่ช่วยสร้างกระแสให้พรรค ทั้งนี้ก็มีการบ้านที่เราต้องปรับตัวด้วยการทำงานหนักมากขึ้น เข้าถึงประชาชนให้
ได้ทุกกลุ่ม เพื่อให้พรรคมีกระแสมากขึ้น 
@ เวลานี้ถูกมองว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังโดนหลายพรรครุมกินโต๊ะด้วยการรุมเจาะฐานเสียงในภาคใต้และ
กรุงเทพฯ 
 การเลือกต้ังทุกสมัยไม่เคยมีครั้งใดที่ไม่มีการแข่งขัน กรณีภาคใต้นั้นก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีหลายพรรคพยายาม
บุกเข้ามา ขณะเดียวกันคนภาคใต้ได้สอนบทเรียนให้กับพรรคต่างๆมาเยอะเช่นกัน เราจึงคิดว่าจากประสบการณ์เหล่านี้
ได้สร้างความมั่นใจให้กับเรา การเมืองจะมาอ่านเฉพาะครั้งคราวไม่ได้ แต่ต้องย้อนดูประวัติศาสตร์ว่าเป็นอย่างไร 
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